



เรื่องเล่าจาก

อินโดนีเซีย

อินโดนีเซีย (Republic of Indonesia) 1 ใน 10 ประเทศอาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN : The Association of South East Asian Nations)

สถานที่ที่สร้างความอบอุ่นใจให้กับคนไทยในประเทศอินโดนีเซีย และเป็นสถานที่แรก ที่ทีมวิจัยเราได้เดินทางไปถึง คือ สถานทูตไทยประจำเขตอินโดนีเซีย ที่นี่ เราได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี จาก ดร.ชุมเจตน์ กาญจนเกษร อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการเกษตรประจำประเทศอินโดนีเซีย นอกจากนี้เรายังได้พบกับทีมกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่พาน้องๆ นิสิตจากมหาวิทยาลัยประจำวิทยาเขตต่างๆ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพื่อการก้าวสู่อาเซียน (ASEAN) ทำให้ทีมงานของเรามองอย่างภาคภูมิใจว่า นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความกระตือรือร้น เรียนรู้ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเตรียมตัวตั้งรับสถานการณ์การรวมตัวกันทางเศรษฐกิจการอำนวยความสะดวก



อินโดนีเซีย (Republic of Indonesia)

เป็นโอกาสดีอีกครั้งที่หญ้าแฝกได้เดินทางไปจากการ์ตา ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซีย และถือเป็นประเทศที่มีหมู่เกาะขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เมื่อวันที่ 2 ถึง 5 เมษายนที่ผ่านมา หญ้าแฝก... ได้ติดตามทีมวิจัยของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เข้าศึกษาดูงานและประชุมหารือสำหรับแนวทางการพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยในอนาคตร่วมกับสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศอินโดนีเซีย การเดินทางในครั้งนี้หญ้าแฝกได้เดินทางไปยังหน่วยงานต่างๆ ถึง 5 หน่วยงานด้วยกัน แต่ละที่ก็มีความน่าประทับใจและข้อมูลที่น่าสนใจแตกต่างกันไป จึงพลาดไม่ได้ที่จะนำมาเล่าสู่กันฟัง



กระทรวงสหกรณ์อินโดนีเซีย



สถานที่ต่อไป คือ สภาสหกรณ์แห่งอินโดนีเซีย (DEKOPIN) องค์กรอิสระของขบวนการสหกรณ์ ทำหน้าที่เป็นองค์กรกลางทั้งใน-ต่างประเทศ มีสาขาระดับจังหวัด และสำนักงานระดับหมู่บ้าน โดยสมาชิกของ DEKOPIN ตั้งสหกรณ์ขั้นมัธยมและขั้นประถม ตลอดจนสมาชิกของสหกรณ์ในระดับการปกครองส่วนท้องถิ่น มีสาขาระดับจังหวัด และสำนักงานระดับหมู่บ้าน ซึ่งกฎหมายสหกรณ์ฉบับใหม่ที่ประกาศใช้ในปี 2012 นั้น ซึ่งรัฐบาลไม่ให้การสนับสนุนสหกรณ์แต่มุ่งไปที่ SMEs มากกว่า

ชุมนุมสหกรณ์ระดับชาติ (INDUK KUD) เป็นอีกหน่วยงานที่ทีมวิจัยของเราได้เข้าศึกษาดูงาน จัดตั้งขึ้นในปี 1979 เป็นชุมนุม

ในการติดต่อค้าขายระหว่างประเทศ อันจะทำให้ภูมิภาคมีความเจริญมั่งคั่ง และสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่นๆ ได้เพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนในประเทศอาเซียนต่อไป

ส่วนคนประเทศอินโดนีเซียดูเหมือนจะค่อย ๆ ปรับตัวการก้าวสู่อาเซียน (ASEAN) อีกทั้งหน่วยงานรัฐและภาคเอกชนก็มีการปรับตัวในการอยู่ในโลกโลกาภิวัตน์มานานพอสมควร โดยจะสังเกตเห็นได้จากนโยบายของรัฐที่มีความเข้มงวดในเรื่อง NTB (Nontariff Barrier) สำหรับสินค้านำเข้า ยกตัวอย่างเรื่องทุเรียนนำเข้าจากไทย จะยอมให้นำเข้าหลังจากหมดฤดูกาลทุเรียนของอินโดนีเซียไปแล้ว และยังมีนโยบายส่งเสริม SMEs เป็นอย่างมาก

สถานที่ที่ 2 ที่ทีมวิจัยเข้าศึกษาดูงานคือ กระทรวงสหกรณ์อินโดนีเซีย (Ministry of Cooperatives and SMEs) ที่นี้ทีมวิจัยของเราได้เข้าใจถึงสถานการณ์ของสหกรณ์และ SMEs การดำเนินงานตามนโยบายภายใต้กฎหมายสหกรณ์ของประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งกฎหมายฉบับใหม่ (17/12) ประกาศใช้เมื่อปี ค.ศ. 2012



สภาสหกรณ์แห่งอินโดนีเซีย

โดยรัฐบาลประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งบทบาทสำคัญในการพัฒนาสหกรณ์ได้มีนโยบายส่งเสริมให้สหกรณ์เดิมที่เป็นแบบ multipurpose มาเป็น single propose โดยมีเหตุผลว่าจะทำให้ Loan & Savings Coops มีประสิทธิภาพและเป็นมีอาชีพมากขึ้นโดยประสานงานระหว่างกระทรวงสหกรณ์และ SMEs

ระดับชาติของ rural coops ในอินโดนีเซียภารกิจเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของชมรมการสหกรณ์ โดยให้การศึกษอบรม พัฒนาธุรกิจและจัดสวัสดิการแก่สมาชิกในชุมชน ทำธุรกิจส่งเสริมการออมและให้เงินทุนแก่สมาชิกทั้งทางตรงและทางอ้อม ทำโบรชัวร์เผยแพร่สินค้าและปัจจัยการผลิต ตลอดจนจัดตั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การเกษตร ประมง ปศุสัตว์ ผลิตภัณฑ์



ชุมนุมสหกรณ์ระดับชาติ

เหมืองแร่ ป่าไม้ และผลิตภัณฑ์หัตถกรรม

สถานที่สุดท้ายสำหรับการมาเยี่ยมชมเยียนประเทศอินโดนีเซียเป็นตึกอาคาร 17 ชั้น ประกอบด้วย ศูนย์ค้าปลีกสินค้า Premium Trading House ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ธุรกิจ ห้องประชุม การบริการธนาคาร ร้านอาหาร ฯลฯ สำหรับสนับสนุนธุรกิจของ SME ภายในมีผลิตภัณฑ์ที่มีความสวยงามเป็นอย่างมาก ถ้าเปรียบเทียบกับประเทศไทยของเรา ก็เปรียบได้กับพิพิธภัณฑ์แสดงผลภัณฑ์หัตถกรรมที่มีคุณภาพ เพราะที่นี่เป็นศูนย์ส่งเสริมสหกรณ์ และผู้ประกอบการขนาดเล็ก และขนาดกลาง (SMESCO) ที่มีเชี่ยวชาญในด้านการตลาดต่างประเทศส่งเสริมสินค้า SMEs มีจุดมุ่งหมายสำคัญในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานโลกของอินโดนีเซีย

แต่ละสถานที่ที่ทีมวิจัยของเราได้เข้าศึกษาดูงานในประเทศอินโดนีเซีย ทำให้เราได้ทราบถึงข้อมูลสถานการณ์การเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่อาเซียนของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับสหกรณ์และ SMEs ในประเทศอินโดนีเซีย สิ่งสำคัญไปกว่านั้น...การเดินทางครั้งนี้เราได้ภาคีเครือข่ายในประเทศเพื่อนบ้าน ที่มีแนวความคิดที่จะพัฒนางานสหกรณ์และผู้ประกอบการ SMEs OTOP เช่นเดียวกับเรา เพื่อสร้างความมั่นคง กินดี อยู่ดี มีความเข้มแข็งต่อไปในอนาคต **การพัฒนาอย่างยั่งยืน ต้องเริ่มจากรากของประเทศไทย...**



ศูนย์ส่งเสริมสหกรณ์และผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง